

ความสะอาดและการทำความสะอาด

•เขียนโดย Administrator•

•วันเสาร์•เสาร์•ที่ 08 •ธันวาคม• 2012 เวลา 10:15 น. - •เช้าล่าสุด• •วันอาทิตย์•ที่ 09 •ธันวาคม• 2012 เวลา 16:54 น.



สัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความสะอาด และการทำความสะอาดกันครับ เพราะอิสลามเน้นหนักในเรื่องของความสะอาด

ความสะอาด () เป็นหลักการสำคัญในศาสนาอิสลาม เป็นกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของการศรัทธา เป็นเอก ลักษณะและลักษณะนิสัยที่โดดเด่นของมุสลิมผู้ศรัทธา อิสลามได้กำหนดบทบาทหน้าที่ประจำวันของมุสลิม ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนให้ครอบคลุมและผูกพันกับ การรักษา ความสะอาด ทั้งร่างกาย,เสื้อผ้า,อาหารและอื่น ๆ ทั้งส่วนตัวและสาธารณะ และอิสลามยังกำหนดให้ความสะอาดนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญที่มี ผลผูกพันกับการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ศรัทธาหลายประการ เช่น การละหมาดและการฎอวาฟ เป็นต้น ท่านอาบูมาลีกกะอ บินอาคิมอัลฮัซ อารีย์ รอฎียัลลอ ฮุอันฮู รายงานว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์ คือลัลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิม กล่าวว่า “ การทำความสะอาด-ตามศาสนบัญญัติ-เป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธา ”

ท่าน अबดุลลอฮ์อิบนุอมัร รอฎียัลลอฮุอันฮู รายงานว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์ คือลัลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิม กล่าวว่า การละหมาดโดยไม่มีการทำความสะอาด -ตามศาสนบัญญัติ- จะไม่ถูกต้องรับ ” บันทึกโดยอัดดีรมิซีย

ส่วนข้อความที่มักกล่าวถึงกันบ่อยๆครั้งว่า “ การรักษาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา ”

แล้วอ้างว่าเป็นหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ คือลัลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิม นั้น แท้จริงแล้วเป็นหะดีษมาจากผู้จะ ไม่สามารถตรวจสอบที่มาได้ ไม่มีสายรายงานที่ถูกต้องรับรองยืนยันว่าเป็นหะดีษจากคำพูดของท่านรอซูลุล ลอฮ์ คือลัลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิม แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางบทที่มีเนื้อหาใจ ความใกล้เคียงกัน เช่น หะดีษจากท่าน अबดุลลอฮ์อิบนิมัสอูด รอฎียัลลอฮุอันฮู ซึ่งบันทึกโดยอัดฎุอบบรอนีว่า “และการรักษาความสะอาดนั้นจะนำไปสู่การมีศรัทธา”

ก็เป็นหะดีษจากอิม () หรืออิมอิฟฏิดัน () อ่อนมาก ๆ และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของนัก วิชาการศาสตร์อัลหะดีษ

ความสะอาดที่เป็นเงื่อนไขสำคัญผูกพันกับการปฏิบัติศาสนกิจนั้น เรียกว่า () การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ และการทำความสะอาดด้วยวิธีการล้างหรือเช็ดถูปกติทั่วไป ในหลักการของ ศาสนาอิสลามได้จำแนกประเภทความสะอาดที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจออกเป็น 2 ประเภท คือ

•เขียนโดย Administrator•

•วัน•;เสาร์•ที่ 08 •ธันวาคม• 2012 เวลา 10:15 น.• - •แก้ไขล่าสุด• •วัน•อาทิตย์•ที่ 09 •ธันวาคม• 2012 เวลา 16:54 น.•

(1) ความสะอาดจากหะดีษ และ

(2) ความสะอาดจากนะยิส

หะดีษ

หะดีษ () คือ สภาพความไม่สะอาดของร่างกายที่มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจบางประการได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.หะดีษเล็ก () คือ สภาพความไม่สะอาดของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะ ผายลม ฯลฯ หะดีษเล็กนี้สามารถชำระได้ด้วยการอาบน้ำละหมาด ()

2.หะดีษใหญ่ () คือ สภาพความไม่สะอาดของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการหลั่งอสุจิ (ญะนาบะฮ์) การมีเลือดระดูหรือเลือดประเดือน (เฮฎ) เลือดจากการคลอดบุตร (นิฟาส) หะดีษใหญ่นี้สามารถชำระได้ด้วยการอาบน้ำขุสลุ () อาบน้ำชำระให้สะอาดหมดจดทั่วทั้งร่างกาย ตามลักษณะวิธีที่ศาสนบัญญัติ

ทั้งนี้การทำความสะอาดในขั้นตอนปกตินั้นจำเป็นต้องใช้น้ำ เพราะอัลลอฮ์ ชูบฮานะฮฺวะตะอาลา ทรงประทาน น้ำสะอาดลงมาเพื่อใช้ชำระสิ่งสกปรกต่าง ๆ ให้สะอาด อัลลอฮ์ ชูบฮานะฮฺวะตะอาลา ทรงมีรับสั่งไว้ว่า “ และเราประทานน้ำที่สะอาด-มีประสิทธิภาพชำระสิ่งสกปรกได้- ลงมาจากท้องฟ้า ” ชูเราะฮ์อัลฟุรคอน อายะฮ์ที่ 48

แต่ในกรณีของบุคคลที่ไม่มีน้ำหรือไม่สามารถใช้น้ำชำระหะดีษทั้งสองประเภทด้วยลักษณะวิธีปกติได้ ก็ให้ใช้ วิธีทำตะยัมมุม () ใช้ดินฝุ่น ทำความสะอาดชำระหะดีษแทนการใช้น้ำได้

นะยิส

นะยิส () คือสิ่งสกปรกโสโครก อันเป็นที่น่ารังเกียจตามศาสนบัญญัติ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เลือด น้ำลาย สุนัข ซากสัตว์ เป็นต้น บรรดานักวิชาการได้แบ่งหรือจำแนกนะยิสออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

